

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Lan tỏa phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu"



Hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc.

Tấm gương lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động, triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu", phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trí tuệ của mỗi cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cơ sở khám chữa bệnh tuyến đầu của tỉnh với lưu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị rất đông. Hàng ngày, các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện nói chung, các bác sĩ, nhân viên y tế là hội viên CCB nói riêng luôn nhiệt tình, trách nhiệm đón tiếp, chăm sóc, hết lòng cứu chữa bệnh nhân. Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội CCB Bệnh viện chia sẻ: "Hưởng ứng phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu", cán bộ, hội viên Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn nỗ lực trau dồi ý thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc như người thân của mình, hỗ trợ tối đa để họ sớm khỏi bệnh tật về với gia đình. Hội phối hợp với tổ chức đoàn các cấp tổ chức khám



Cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình luôn tận tình đón tiếp người bệnh đến thăm khám.

bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người; tổ chức trao quà cho thân nhân hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ 20 - 30 suất/năm, trao quà động viên các thương binh trên địa bàn tỉnh và thấp nền trí ân các anh hùng liệt sĩ. Hàng năm, 100% hội viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Trưởng khoa Tai mũi họng hàng ngày đều có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các bệnh nhân đến khám, điều trị. Nhiều năm gần đây

với công tác chuyên môn, trực tiếp giảng dạy nhiều sinh viên y khoa, ông luôn tận tâm và thực hiện tốt lời dạy của Bác: "Luong y phải như từ mẫu" và thực hiện tốt vai trò người thầy giáo, người thầy thuốc. Ông cho biết: "Tôi luôn cố gắng giúp đỡ các y bác sĩ mới ra trường, hướng dẫn, hỗ trợ các em trong điều trị các ca bệnh khó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ trong Khoa, giúp người bệnh được chăm sóc tốt nhất."

Thời gian qua, Hội CCB Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái

Bình tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu", được Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB Công ty cho biết: Mỗi cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, động viên, giúp đỡ nhau trong hoạt động chuyên môn. Năm 2023, Công ty đạt mục tiêu doanh thu đạt 218 tỷ đồng và vượt kế hoạch đề ra nên năm 2024 đã nâng mục tiêu doanh thu lên 224 tỷ đồng. Hội viên CCB đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, chủ động bám sát địa bàn, đơn vị phân phối, giúp tăng hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Ông Đỗ Anh Văn, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Hội viên Hội CCB Khối đã phân bổ các đơn công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công việc chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hội bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, hội CCB cấp tỉnh, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Cụu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Ở hội có số khối doanh nghiệp hàng nghìn lao động có việc làm với thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Tham gia công tác tình nghĩa, hội viên đã tham gia ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 760 triệu đồng, quỹ "Vì người nghèo" 572 triệu đồng, quỹ "Khuyến học, khuyến tài" 143 triệu đồng, ủng hộ trên 300 triệu đồng vào quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ mua 12.000 khẩu trang; phát hơn 2.800kg gạo giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ gạo, nhu yếu phẩm cần thiết giúp đỡ bảo miễn Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Với những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu", 5 năm qua, Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 114 lượt tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh khen thưởng. Hàng năm, Hội CCB Khối có trên 98% hội viên đạt danh hiệu "Cụu chiến binh gương mẫu"; 98,7% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

HỒNG QUÂN

Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn cán bộ, hội viên chữ thập đỏ: "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ". Tấm gương lời dạy của Người, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, huy động nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mang yêu thương đến với người nghèo

Thuộc diện hộ nghèo của xã nên cuộc sống của gia đình em Lê Xuân Trường, thôn Tân Ấp 1, xã Minh Tân (Kiến Xương) vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Bố mất sớm, mẹ đã có gia đình riêng, hiện Trường sống cùng bà ngoại tuổi đã cao, thường xuyên đau yếu. Căn nhà của hai bà cháu đã xuống cấp từ lâu, dột nát, tuềnh tàng. Được sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện, thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Toàn tỉnh hiện có 14.610 hội viên ở 3 cấp hội và 2.550 tình nguyện viên hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào, cuộc vận động được các cấp hội triển khai có hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào "Tết nhân ái", bình quân mỗi năm các cấp hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng hơn 60.000 suất quà, tổng trị

CÁC CẤP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ LÀM THEO LỜI BÁC

trao tặng bà 1 con bò giống sinh sản, tạo sinh kế giúp 3 bà cháu vươn lên trong cuộc sống. Bà Phin cho biết: Tôi vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và các cấp hội chữ thập đỏ. Có được bò giống là tôi có được "chiếc cầu cầu" để phát triển kinh tế, có điều kiện nuôi các cháu ăn học.

Em Trường, bà Phin chỉ là 2 trong hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và sự sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng.

Lan tỏa hoạt động nhân đạo, từ thiện

Xác định việc làm theo lời Bác luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Toàn tỉnh hiện có 14.610 hội viên ở 3 cấp hội và 2.550 tình nguyện viên hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào, cuộc vận động được các cấp hội triển khai có hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào "Tết nhân ái", bình quân mỗi năm các cấp hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng hơn 60.000 suất quà, tổng trị

giá khoảng 24 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam... Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ sự vận động của các cấp hội, hàng nghìn người đã được giúp đỡ, nhiều trường đã thực hiện tốt phong trào mỗi thầy cô nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm nhận bảo trợ thường xuyên cho hàng trăm gia đình như tặng 10kg gạo/tháng trong thời gian dài, hỗ trợ học phí, hỗ trợ sách vở, thiết bị học tập, hỗ trợ nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các chương trình, mô hình, dự án nhân đạo, các hoạt động cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được các cấp hội duy trì. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội đã tổ chức phát miễn phí 16.200 suất cháo và 1.446 suất cơm, bún, bánh mì, tổng trị giá gần 284 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 24 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cứu trợ đột xuất hơn 5.500 lượt người; tổ chức các buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.890 lượt người... Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức 19 đợt hiến máu tình nguyện,

THU HOÀI



Ngày hội hiến máu tình nguyện tại huyện Vũ Thư.

Chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thực hiện ngày càng phát huy hiệu quả. Từ vốn vay ưu đãi, hàng nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn đã giảm đi áp lực tài chính, theo đuổi ước mơ học tập, lập nghiệp, tạo dựng tương lai.

Tháng 10/2006, cháu Lê Đức Chung - con lớn của chị Nguyễn Thị Tâm, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai (Hưng Hà) đỗ Đại học Xây dựng Hà Nội. Một mình chị Tâm gánh vác nuôi ba con ăn học, trong khi đó thu nhập chỉ đến từ 4 sào ruộng nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Rất may mắn cho gia đình chị, khi đó chính là thời điểm Ngân hàng CSXH bắt đầu triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Được tổ chức tiết kiệm và vay vốn thôn Hiến Nạp do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Khai quản lý tuyên truyền về chương trình, chị Tâm đã hoàn thiện thủ tục để giải ngân nguồn vốn một cách nhanh nhất.

Không dừng lại ở đó, sau khi con thứ hai là cháu Lê Thị Lan đỗ Học viện Tài chính năm 2008, gần đây nhất là năm 2021 cháu thứ ba là Lê Mạnh Quý đỗ Đại học Hàng hải Việt Nam,

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẾN TRƯỜNG



Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hưng Hà kiểm tra việc sử dụng vốn vay của gia đình chị Nguyễn Thị Tâm (người thứ ba từ trái sang), thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai.

chị Tâm tiếp tục làm thủ tục vay vốn Ngân hàng CSXH để đóng học phí cho các con. Chị tâm sự: Nhận được giấy báo trúng tuyển của các con, tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều bởi không biết lấy tiền đi đâu để nuôi các con ăn học. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ mà đến nay cả ba con của tôi đều được học hành đầy đủ. Đến nay, cháu Chung và

cháu Lan đã ra trường đi làm, nợ gốc và lãi ngân hàng đều đã được hoàn trả đầy đủ, cuộc sống gia đình tôi bớt khó khăn hơn. Cũng như gia đình chị Tâm, gia đình anh Lê Văn Trí, thôn Bồng Thôn, xã Hòa Bình (Hưng Hà) đang vay 85 triệu đồng cho cháu Lê Thị Văn Anh đi học Đại học Điện lực. Anh Trí chia sẻ: Chương trình cho vay HSSV của Ngân hàng CSXH có ý nghĩa rất lớn,

giúp gia đình tôi giảm được rất nhiều áp lực về kinh tế, có thêm nguồn lực lo cho các cháu học tập để có tương lai tốt hơn. Ngoài vốn vay chương trình cho vay HSSV, để có tiền cho con ăn học, đồng thời duy trì cuộc sống, gia đình tôi còn phát triển chăn nuôi với quy mô 15 con bò sinh sản và bò thịt. Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho

biết: Để tạo điều kiện hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, rà soát đối tượng, hướng dẫn thủ tục vay vốn cho những gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Đến hết tháng 7/2024, tổng dư nợ cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt gần 200 tỷ đồng với hơn 3.940 hộ và 4.170 HSSV đang vay vốn.

Bà Đinh Thị Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Khai (Hưng Hà) cho biết: Hội đang quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ ủy thác đạt hơn 8 tỷ đồng, trong đó dư nợ chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt 2,3 tỷ đồng. Từ danh sách các cháu trúng tuyển đại học, cao đẳng, Hội chỉ đạo các tổ rà soát nhu cầu, trên cơ sở đó lập danh sách các hộ đủ điều kiện để thực hiện bình xét,

giải ngân vốn vay bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua theo dõi, các hộ do Hội quản lý vay vốn chương trình cho vay HSSV đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trong đó nhiều hộ con em đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng theo đúng thời gian quy định.

Với 55 tỷ đồng chương trình cho vay HSSV được trung ương cấp và hơn 17 tỷ đồng doanh số thu nợ từ chương trình, đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh mới giải ngân được hơn 45 tỷ đồng, trong đó có 28 tỷ đồng vốn trung ương cấp. Chính vì thế, để đẩy mạnh giải ngân chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu, nắm rõ chính sách tín dụng dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn để nhanh chóng làm thủ tục được vay vốn; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, rà soát đối tượng, hướng dẫn thủ tục để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn nhanh chóng được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

MINH HƯƠNG

HƠN 400 CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐƯỢC TẬP HUẤN VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật và kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tại hội nghị, hơn 400 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơm cỗ lưu động, thức ăn đường phố và đại diện bếp ăn tập thể của doanh nghiệp được cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quán triệt một số nội dung về quy định ATTP và tầm quan trọng của ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống; hướng dẫn các quy định bảo đảm ATTP; việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm cung cấp cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hướng dẫn cách ghi chép sổ; quy định về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; cách lưu mẫu thực phẩm; các quy định xử phạt hành chính về ATTP...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, từ đó góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG



Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Quỳnh Phụ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.